



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. ยกระดับ'ส้มเกลี้ยง'ผลไม้ประจำถิ่นลำปางสู่สินค้าGI	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
2. สศก. เปิดข้อมูลชาวลำปางรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกส้มเกลี้ยงผลไม้ประจำถิ่น มุ่งยก... ไทยโพสต์	
3. สศก. เปิดข้อมูลชาวลำปางรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกส้มเกลี้ยงผลไม้ประจำถิ่น มุ่งยก... ข่าวสด	
4. ภาพข่าว: สำนักเศรษฐกิจการเกษตร	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
5. 'ธนกร'จัดเอกสารแจก'อลงกรณ์' ปมชรก.ทำเกษตร'ไม่ได้เยียวยา'	มติชน
6. ห้ามนำเข้าม้า-ลา-ล่อ-อูฐ ป้องกันกาฬโรคระบาด	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7. ชะลอนำเข้า-ส่งออกม้า-ลา-ล่อ-อูฐ	เดลินิวส์
8. คอสมันน์: มุมข่าวราชการ	ไทยรัฐ
9. 9.1หมื่นรายแห้ว ปลัดกษ.เมินจ่ายเยียวยา5พันบาท	ไทยโพสต์
10. ลุ้นเฟส3-ให้ข้ามจว. เทียวได้! รันเคอร์ฟิวเที่ยงคืน	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าย)

หัวข้อข่าว : ยกระดับส้มเกลี้ยง'ผลไม้ประจำถิ่นลำปางสู่สินค้าGI

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 25793 หน้า : 1(บนขวา), 19



ยกระดับ'ส้มเกลี้ยง'ผลไม้ประจำถิ่นลำปางสู่สินค้าGI




นายพลเชษฐ์ ธรรมไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ส้มเกลี้ยง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ประกอบด้วยวิตามิน เกลือแร่ มากกว่าส้มชนิดอื่น ๆ และมีรสชาติดี ให้ผลตอบแทนสูง คู่มากับการลงทุน จึงส่งเสริมให้ผลิตและบริหารจัดการเชิงการค้า อีกทั้งในปัจจุบันพื้นที่ปลูกส้มเกลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.ลำปาง นับว่าเป็นแหล่งปลูกส้มเกลี้ยงที่สำคัญและมีชื่อเสียงมาช้านาน ประกอบกับทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญโดยมีแนวทางส่งเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การตลาด และซีให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของอาหารอนุรักษ์พืชประจำท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อพัฒนาสู่สินค้าGI ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เน้นการส่งเสริมตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และให้แปลงส้มเกลี้ยงเป็นแปลงที่ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการผลิตพืชอาหารที่ดี

แปลงใหญ่ 207 ราย พื้นที่ 444 ไร่ โดยส้มเกลี้ยงจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อมีอายุ 8 เดือน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 922 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,246 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 15 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ พฤษภาคม 2563) ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) ประมาณ 9,589 บาท/ไร่

ปัจจุบันการตลาดส้มเกลี้ยงของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยง อ.เถิน ผลผลิตร้อยละ 95 จำหน่ายให้กับพ่อค้าในรั้วที่และนอกพื้นที่ เช่น พ่อค้าจากตลาดไท กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งจะมารับซื้อถึงพื้นที่ ผลผลิตร้อยละ 5 ทางกลุ่ม จะจำหน่ายเองในพื้นที่บริเวณแม่บ้านเชลล์ ป่าแกมมีน ปตท. ร้านอาหารรสดี และร้านโกแดง อ.เถิน ในรูปของผลสด และแปรรูปเป็นส้มเกลี้ยง อีกทั้งทางกลุ่มยังได้จำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้รวบรวมส่งให้กับ บริษัท สยามเมคโคร จำกัด (มหาชน) ที่จะรับซื้อผลผลิตในช่วงเทศกาลสารทจีน (เดือนสิงหาคม) ประมาณ 800 กิโลกรัม โดยเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลต้องมีขนาดใหญ่ ผิวเกลี้ยงไม่ขรุขระ ไม่มีแมลงวันทองเจาะ ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดส้มเกลี้ยงอำเภอเถิน สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่นางสายรุ้ง วงศ์ษา ประธานกลุ่มปลูกส้มเกลี้ยงอ.เถิน โทร. 08-7786-0041.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : สศก. เปิดข้อมูลชาวลำปางรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกส้มเกลี้ยงผลไม้ประจำถิ่น มุ่งยก...

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 8596 หน้า : 6(ล่างขวา)

สศก. เปิดข้อมูลชาวลำปางรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกส้มเกลี้ยงผลไม้ประจำถิ่น มุ่งยกระดับมาตรฐานการผลิต พัฒนาสู่สินค้า GI

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยว่า ส้มเกลี้ยง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ประกอบด้วยวิตามิน เกลือแร่ มากกว่าสิ่งชนิดอื่นๆ และมีรสชาติดี ให้ผลตอบแทนสูง คู่มากับการลงทุน จึงมีการส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริหารจัดการเชิงการค้า อีกทั้งในปัจจุบันพื้นที่ในการปลูกส้มเกลี้ยงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดลำปาง นับว่าเป็นแหล่งปลูกส้มเกลี้ยงที่สำคัญและมีชื่อเสียงมายาวนาน ประกอบกับทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญโดยมีแนวทางส่งเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การตลาด และชี้ให้เห็นความสำคัญและคุณประโยชน์การอนุรักษ์พืชประจำท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อพัฒนาสู่สินค้า GI ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร (พ.ศ.2561-2580) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เน้นการส่งเสริมตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และให้แปลงส้มเกลี้ยงเป็นแปลงที่ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการผลิตพืชอาหารที่ดีและปลอดภัย จากสารพิษ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น แยมส้มเกลี้ยง เครื่องสำอาง เป็นต้น จากการพยากรณ์ ปี 2563 (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563) คาดว่าจังหวัดลำปางมีพื้นที่ยื่นต้นทั้งหมด 1,118 ไร่ พื้นที่ให้ผล 925 ไร่ ผลผลิตรวม 853,174 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 922 กิโลกรัม/ไร่



ด้านนายธวัชชัย เตชะเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) กล่าวเสริมว่า จากการลงพื้นที่ของ สศท.1 พบว่า แหล่งปลูกส้มเกลี้ยงที่สำคัญของจังหวัดลำปาง อยู่ในอำเภอเถินและอำเภอบ้านไร่ ปัจจุบันเกษตรกรมีการรวมกลุ่มปลูกส้มเกลี้ยงอำเภอเถินภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 สมัชชิกแปลงใหญ่ 207 ราย มีพื้นที่ จำนวน 444 ไร่ โดยส้มเกลี้ยงจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อมีอายุ 8 เดือน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 922 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,246 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 15 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ พฤษภาคม 2563) ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) ประมาณ 9,589 บาท/ไร่

ด้านการตลาดส้มเกลี้ยงของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยงอำเภอเถินส่วนใหญ่ผลผลิต 95% จำหน่ายให้กับพ่อค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่ เช่น พ่อค้าจากตลาดไท กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งจะมารับซื้อถึงพื้นที่ ที่เหลืออีก 5% ทางกลุ่มจะจำหน่ายเองในพื้นที่ โดยจำหน่ายบริเวณปริมณังนัมเชลล์ ปริมณังนัมปตท. ร้านอาหารสด และร้านโกดังอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในรูปของผลสดและแปรรูปน้ำส้มเกลี้ยง อีกทั้งจำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่ทริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้รวบรวมส่งให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะรับซื้อผลผลิตในช่วงเทศกาลสารทจีน (เดือนสิงหาคม) ประมาณ 800 กิโลกรัม ซึ่งจะเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลต้องมีขนาดใหญ่ ผิวเกลี้ยงไม่ขรุขระ ไม่มีแมลงวันทองเจาะ

ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดส้มเกลี้ยงอำเภอเถิน สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่นางสายรุ้ง วงศ์ษา ประธานกลุ่มปลูกส้มเกลี้ยงอำเภอเถิน บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลวง ตำบลเนินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร. 08 7786 0041



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
หัวข้อข่าว : สศก. เปิดข้อมูลชาวลำปางรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกส้มเกลี้ยงผลไม้ประจำถิ่น มุ่งยก...

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 10771 หน้า : 3(ล่างขวา)

สศก. เปิดข้อมูลชาวลำปางรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกส้มเกลี้ยงผลไม้ประจำถิ่น มุ่งยกระดับมาตรฐานการผลิต พัฒนาสู่สินค้า GI

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดตัวว่า ส้มเกลี้ยง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ประกอบด้วยวิตามิน เกลือแร่ มากกว่าส้มชนิดอื่นๆ และมีรสชาติดี ให้ผลตอบแทนสูง คู่มากับการลงทุน จึงมีการส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริหารจัดการเชิงการค้า อีกทั้งในปัจจุบันพื้นที่ในการปลูกส้มเกลี้ยงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง นับว่าเป็นแหล่งปลูกส้มเกลี้ยงที่สำคัญและมีชื่อเสียงมายาวนาน ประกอบกับทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญโดยมีแนวทางส่งเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การตลาด และชี้ให้เห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ การอนุรักษ์พืชประจำท้องถิ่นไว้คงอยู่ เพื่อพัฒนาสู่สินค้า GI ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เน้นการส่งเสริมตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และให้แปลงส้มเกลี้ยงเป็นแปลงที่มั่นคงมาตรฐาน ตามกระบวนการผลิตพืชอาหารที่ดี และปลอดภัยจากสารพิษ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น แยมส้มเกลี้ยง เครื่องสำอาง เป็นต้น จากการพยากรณ์ ปี 2563 (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563) คาดว่าจังหวัดลำปางมีพื้นที่ยื่นต้นทั้งหมด 1,118 ไร่ พื้นที่ให้ผล 925 ไร่ ผลผลิตรวม 853,174 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 922 กิโลกรัม/ไร่



เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ผลักดันแปลงใหญ่ 207 ราย มีพื้นที่จำนวน 444 ไร่ โดยส้มเกลี้ยงจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อมีอายุ 8 เดือน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 922 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,246 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 15 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ พฤษภาคม 2563) ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) ประมาณ 9,589 บาท/ไร่



ด้านการตลาดส้มเกลี้ยงของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยงอำเภอเงิน ส่วนใหญ่ผลผลิต 95% จำหน่ายให้กับพ่อค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่ เช่น พ่อค้าจากตลาดไท กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งจะมารับซื้อถึงพื้นที่ ที่เหลืออีก 5% ทางกลุ่มจะจำหน่ายเองในพื้นที่ โดยจำหน่ายบริเวณ มีนบุรี เซลล์ บึงนาราง ปตท. ร้านอาหารสด และร้านโกนแคง อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง ในรูปของผลสดและแปรรูปน้ำส้มเกลี้ยง อีกทั้งจำหน่ายให้กับสถานประกอบการเกษตรแม่พริก จำกัด ซึ่งเป็นผู้รวบรวมส่งให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะรับซื้อผลผลิตในช่วงเทศกาลสารทจีน (เดือนสิงหาคม) ประมาณ 800 กิโลกรัม ซึ่งเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลต้องสีขนาดใหญ่วิวเกลี้ยงไม่ขรุขระ ไม่มีแมลงวันทองเจาะ

ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดส้มเกลี้ยง อำเภอเงิน สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่นางสายรุ้ง วงศ์ษา ประธานกลุ่มปลูกส้มเกลี้ยง อำเภอเงิน บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลวง ตำบลเงินบุรี อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง โทร. 08 7786 0041



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: สำนักเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3177 หน้า : 1(บนซ้าย)

เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร

กลุ่ม 1 เกษตรกร
ปรับปรุงข้อมูล 01/62/63
ภายใน 30 เม.ย. 63

1. เช็คสิทธิ์ เว็บไซต์ www.mooc.go.th กดตรวจสอบ หากได้รับสิทธิ์ให้รอรับเงิน
2. อุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ - 5 มิ.ย. 63

กลุ่ม 2 เกษตรกร
ปรับปรุงข้อมูลฉุกเฉิน ระหว่าง 1-15/พ.ค. 63

1. เช็คสิทธิ์ เว็บไซต์ www.mooc.go.th เริ่มเช็คได้ 27 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
2. อุทธรณ์ 31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63

สำนักเศรษฐกิจการเกษตร ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท พร้อมรายละเอียดการรับเงินและการยื่นอุทธรณ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและแจ้งข้อมูลได้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'ธนากร'จัดเอกสารแจก'อลงกรณ์' ปมขรก.ทำเกษตร'ไม่ได้เยียวยา'

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15415 หน้า : 10(ขวา)

'ธนากร'จัดเอกสารแจก'อลงกรณ์' ปมขรก.ทำเกษตร'ไม่ได้เยียวยา'

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม นายอนันต์ วังบุญคองชนะ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาดพิงกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการพิจารณารายชื่อข้าราชการประจำที่เป็นเกษตรกร ให้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยระบุว่า ถึงนายอลงกรณ์ ที่เคารพ กระทรวงการคลังดำเนินการถูกต้อง มีเอกสารหลักฐานชัดเจน ไม่อยากตอบโต้อะไร ขอทำความเข้าใจโดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ด้านที่สุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง สรุปใจความสำคัญ ดังนี้ 1.ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ กับฐานข้อมูลที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ 2 ฐานข้อมูล คือฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการเยียวยา 5,000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการที่รับราชการปัจจุบันและข้าราชการบำนาญ โดยแจ้งให้กระทรวงเกษตรฯพึงระมัดระวังไม่ให้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากยังมีงานประจำและได้รับเงินเดือนเป็นปกติ

"2.การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 3.การ

โอนเงินของ ธ.ก.ส.จะโอนเงินให้กับเกษตรกรตามข้อมูลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตรวจสอบยืนยันตัวตนของเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วเท่านั้น"

ด้านนายอลงกรณ์กล่าวว่า ประเด็นปัญหาเรื่องนี้คือ กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาออกคำสั่งให้เงินกู้ฯ กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ไม่มีสิทธิโครงการเยียวยาเกษตรกร 3 กลุ่มและหนึ่งในนั้นคือ ข้าราชการบำนาญ จึงมีประเด็นว่าข้าราชการประจำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่มีสิทธิและมีเสียงคัดค้านว่าไม่เหมาะสม นี่คือการประเด็นปัญหาและต้องแก้ไข ไม่ใช่เรื่องที่จะโยนไปมา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯโดยรัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดกระทรวงไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้เงินกู้ฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ความเบื้องต้นเห็นพ้องกันว่าคงไม่เหมาะสมที่ข้าราชการประจำที่ทำอาชีพเกษตรแม้จะขึ้นทะเบียนถูกต้องก็ไม่ควรได้รับเงินเยียวยา เพราะยังมีรายได้ประจำจากเงินเดือนข้าราชการ คาดว่าจะมีการพิจารณาใน ครม.ในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้

"กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะผู้เสนอให้รัฐบาลเยียวยาเกษตรกร 10 ล้านรายวงเงิน 150,000 ล้านบาท ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมติ ครม.และมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้เงินกู้ฯ เช่นเดียวกับกระทรวงการคลัง ความร่วมมือกันบนความเข้าใจที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งประโยชน์ของเกษตรกรทั้งหมด" นายอลงกรณ์กล่าว

ห้ามนำเข้าม้า-ลา-ล่อ-อูฐ ป้องกันกาฬโรคระบาด

สั่งยกเลิกชะลอ-ห้ามนำเข้า “ม้า-ลา-ล่อ-อูฐ-
ม้าลาย สัตว์ตระกูลอีควาดี” ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ
ชุด เว้นประเทศที่ได้การรับรองจาก ♦ อ่านต่อหน้า 12

กาฬโรค

□ ต่อจากหน้า 1

องค์การสุขภาพสัตว์โลก ด้านอริบตีกรมปศุสัตว์
เร่งฉีดวัคซีนกาฬโรคม้า 4,000 โดส ทุกพื้นที่เสี่ยง
หวังกำจัดโรคเร็วที่สุดระบุน จากข้อมูลล่าสุดโร้ม้า
ป่วยกาฬโรคม้าแล้ว วานหากพบม้าตายเพิ่มอีก
รีบโทรฯ แจ้งสายด่วนทันที

ตามที่ “เดลินิวส์” ติดตามปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African
Horse Sickness) อย่างต่อเนื่อง จนหลายฝ่าย
ต้องออกมาเตือนให้หาทางแก้ไขอย่างเร่ง
ด่วน เพราะสร้างความสูญเสียในวงการม้าแข่ง
อย่างมาก ทั้งยังเกรงจะถูกลามสู่สัตว์เลี้ยงประเภท
อื่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 พ.ศ. นาย
สัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว
ว่า ด้วยช่วงที่ย่างเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นปัจจัยให้มี
มีแมลงพาหะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งจากข้อมูล
ทางระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์พบว่าพาหุฝน
สามารถพาแมลงที่เป็นพาหะโดยเฉพาะตัววัน ไป
ไกลได้ถึง 150 กิโลเมตรดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคระบาด

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวต่อว่า ทาง
กรมจึงมีการสั่งนำวัคซีนเพิ่มเติมนอีก 4,000
โดส ซึ่งทางกรมจะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
วัคซีนป้องกันโรคให้แก่สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงไปฉีดให้แก่ม้าในพื้นที่
ที่มีอัตราการตายสูงสำหรับวัคซีนชนิดนี้นำเข้า
จากประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้จาก
เชื้อเป็น (LIVE ATTENUATED VACCINE)

ชนิด TRIVALENT ซึ่งประกอบด้วย
SEROTYPE 1, 3 และ 4 โดยในการฉีดเจ้าของ
ม้าต้องเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ 1. นำม้า
เข้ามุ้งคาถักก่อนเจาะเลือด 3 วัน 2. ใช้ยาฆ่า
แมลงกลุ่ม ALPHACYPERMETHRIN,
PYRETHROID หรือยาฆ่าแมลงกลุ่มอื่นที่
เหมาะสมรมควันหรือพ่นมุ้ง 3. หมั่นดูแลสุขภาพ
สัตว์ให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ และ
4. หลังฉีดวัคซีน 1 เดือน เจ้าของม้าที่ปศุสัตว์จะ
เข้าไปเก็บตัวอย่างเลือด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ
เจ้าของม้าทุกคนให้เตรียมความพร้อม เพื่อ
จะกำจัดโรคนี้อให้หมดจากประเทศไทยโดยเร็ว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวอีกว่า สำหรับ
สถานการณ์โรคในปัจจุบันดีขึ้นมาก เพราะจาก
ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 พ.ศ. ที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่
พบม้าป่วยตายในทุกจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม
เจ้าของม้าไม่ควรประมาท ขอให้ดำเนินการ
ควบคุมและป้องกันโรคอย่างครบถ้วนตาม
มาตรการของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ การป้องกัน
แมลง และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง การ
ทำมุ้งป้องกันแมลงต้องใช้มุ้งขาวตาถี่ 32 คา
อีกทั้งยังต้องมีการจัดการสุขาภิบาลในฟาร์ม
เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงที่เป็น
พาหะและหากพบม้ามีอาการป่วยหรือตาย ขอ
ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์ใกล้บ้านหรือสาย
ด่วนแจ้งโรค 06-3225-6888 หรือ แอปพลิเคชัน
DL4.0 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไป
ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่
22 พ.ศ. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องชะลอการนำ
เข้าส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์ประเภทม้า ลา ล่อ และอูฐ พ.ศ.
2563 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์
ชนิดดังกล่าวมีโอกาสติดมากับสัตว์ที่นำเข้ามา
จากต่างประเทศมาแพร่กระจายเชื้อโรคระบาด
ภายในราชอาณาจักร ดังนั้นให้ยกเลิกประกาศ
กรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้า ส่งออก
หรือนำผ่าน ราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซาก
สัตว์ประเภทม้า ลา ล่อ และอูฐ พ.ศ. 2563 ลง
วันที่ 7 เม.ย. 2563 อย่างเป็นทางการฉบับ
นี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ยังเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่องห้ามนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร
ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ประเภทม้า ลา ล่อ อูฐ และ
ม้าลาย รวมถึงสัตว์ ในวงศ์อีควาดี (Family
Equidae) นอกจากประเทศที่ได้รับการ
รับรอง จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก ว่า ปลอดภัย
จากเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า โดยนายเฉลิม
ชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ห้าม
นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซาก
สัตว์ ประเภทม้า ลา ล่อ อูฐ และม้าลาย รวมถึง
สัตว์ในวงศ์อีควาดี นอกจากประเทศที่ได้รับการ
รับรองจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก ว่า ปลอดภัย
จากเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า อย่างไรก็ตาม
ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป.

ชะลอนำเข้า-ส่งออกม้า-ลา-ล่อ-อูฐ

ตามที่ “เดลินิวส์” ติดตามปัญหาการแพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) อย่างต่อเนื่อง จนหลายฝ่ายต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะสร้างความสูญเสียในวงการม้าแข่งอย่างมาก ทั้งยังเกรงจะลุกลามสู่สัตว์เลี้ยงประเภทอื่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ด้วยช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้มีแมลงพาหะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งจากข้อมูลทางระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์พบว่าพาหุฝนสามารถพาแมลงที่เป็นพาหะโดยเฉพาะตัววัน ไปไกลได้ถึง 150 กิโลเมตรจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวต่อว่า ทางกรมจึงมีการสั่งนำเข้าวัคซีนเพิ่มเติมอีก 4,000 โดส ซึ่งทางกรมจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงไปฉีดให้แก่ม้าในพื้นที่ที่มีอัตราการตายสูงสำหรับวัคซีนชนิดนี้นำเข้าจากประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้จากเชื้อเป็น (LIVE ATTENUATED VACCINE) ชนิด TRIVALENT ซึ่งประกอบด้วย SEROTYPE 1, 3 และ 4 โดยในการฉีดเจ้าของม้าต้องเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ 1. นำม้าเข้ามุ้งตาข่ายก่อนเจาะเลือด 3 วัน 2. ใช้อายาฆ่าแมลงกลุ่ม ALPHACYPERMETHRIN, PYRETHROID หรือยาฆ่าแมลงกลุ่มอื่นที่เหมาะสมรมควั่นหรือพ่นมุ้ง 3. หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ และ 4. หลังฉีดวัคซีน 1 เดือนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะเข้าไปเก็บตัวอย่างเลือด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือเจ้าของม้าทุกคนให้เตรียมความพร้อม เพื่อจะกำจัดโรคนี้ให้หมดจากประเทศไทยโดยเร็ว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์โรคในปัจจุบันดีขึ้นมาก เพราะจากข้อมูลเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่พบม้าป่วยตายในทุกจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของม้าไม่ควรประมาท ขอให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคอย่างครบถ้วนตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ การป้องกันแมลง และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง การทำมุ้งป้องกันแมลงต้องใช้มุ้งขนาดที่ 32 ตา อีกทั้งยังต้องมีการจัดการสุขาภิบาลในฟาร์ม เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงที่เป็นพาหะและหากพบม้ามีอาการป่วยหรือตาย ขอให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์ใกล้บ้านหรือสายด่วนแจ้งโรค 06-3225-6888 หรือ แอปพลิเคชัน DLD4.0 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างทันที่ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องชะลอการนำเข้าส่งออกหรือผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทม้า ลา ล่อ และอูฐ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสติดมากับสัตว์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมาแพร่กระจายเชื้อโรคระบาดภายในราชอาณาจักร ดังนั้นให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทม้า ลา ล่อ และอูฐ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563 อย่างไรก็ตามประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องห้ามนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ประเภทม้า ลา ล่อ อูฐ และม้าลาย รวมถึงสัตว์ ในวงศ์อีควิดี (Family Equidae) นอกจากประเทศที่ได้รับการรับรอง จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก ว่า ปลอดภัยจากเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ห้ามนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ประเภทม้า ลา ล่อ อูฐ และม้าลาย รวมถึงสัตว์ในวงศ์อีควิดี นอกจากประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก ว่า ปลอดภัยจากเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า อย่างไรก็ตามประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป.

มุม ข้าราชการ 'ซี.12'

ใช้พื้นที่วันเสาร์ไปในการนำเสนอเรื่องราวต่อเนื่องเสียหลายครั้ง คราวนี้ขอกลับมาสู่เป้าหมายเดิมคือ การบันทึกการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงใน ตำแหน่งระดับสูงของ ข้าราชการ ที่ผ่านมา โดยล่าสุดจาก ครม. อังคารที่ผ่านมาก ที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการเปลี่ยนตัว อธิบดี 2 กรม คือย้าย นายทวีศักดิ์ วาณิชเจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ไปดำรงตำแหน่งรองปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วให้ นายอนันต์ วงศ์บุญจรินทร์ รองปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นรอบที่สอง...● อีกกรมมีการย้าย นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วให้ นาย นิวัฒน์ ลิ้มสุขนรินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา โดย ว่าที่อธิบดีนิวัฒน์ เคยเป็นรองอธิบดี กรมนี้มาก่อน...● ของกระทรวงการต่างประเทศมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ใหม่อีกราย โดยให้ นางสาวศิริทิพย์ ต้นกุลรัตน์ กงสุทใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอียิปต์ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่ง การแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว...● ก่อนหน้านี้ อังคาร 12 พฤษภาคม มีการสับเปลี่ยนระดับอธิบดีใน กระทรวงยุติธรรม คือ นาย วัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่งรอง ปลัดกระทรวงยุติธรรม แล้วให้ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญศิริ รองปลัด กระทรวงยุติธรรม มาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม...● ที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีการแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ 3 ราย ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ประวิทย์ เจริญธรรม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ

ภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ นายนรา เหล่าวิเชียร รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ...● ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ มีของ กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง นายอภิชาติ จารุศิริ รองอธิบดีกรมที่ดินและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะ ด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่งตั้ง นายเกษม ทวีปัญญา-สกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศ รมบ้าน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง นายพรเอกอภิพันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์...● ครม. แต่งตั้งประธาน กรรมการกรรมการผู้แทนสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ขยายตรงและตลาดแบบตรง รวม 9 คน ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่ง ครบวาระสามปี ดังนี้ ประธานกรรมการคือ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ กรรมการ ผู้แทนสมาคม คือ นายนพพล เมฆเมฆา (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง) นายนคร เสรีรักษ์ (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรง) นายทวีกาญจนานุก (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค) นายบรรจง บุญรัตน์ (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี นายจุลพงษ์ ทวีศรี พันเอก ปิยะ- วัฒน์ กิ่งเกตุ และอีกรายการหนึ่งคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับอนุมัติ ให้แต่งตั้ง นายภัทรธำ คำพิทักษ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การ สะพานปลา แทนตำแหน่งที่ว่าง...●

“ซี.12”

9.1หมื่นรายแห้ว ปลัดกษ.เมินจ่าย เยียวยา5พันบาท

ไทยโพสต์ • “ปลัด ก.เกษตรฯ” เผยคณะกรรมการกลั่นกรองเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ฟันธง “ชรก.” ทำอาชีพเสริมเกษตรกร 9.1 หมื่นราย ไม่ควรได้เงินเยียวยา 5 พันบาท เตรียมชง ครม.รับทราบ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รพ.การคลัง) และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ธ.ก.ส.สาขานครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การพิทักษ์สิทธิ์และการรับเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งให้กำลังใจเกษตรกรและพบปะผู้ประกอบการ SMEs เกษตร

นายอุตตมกล่าวว่า รัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเต็มที่ และหลังจากนี้ยังมีมาตรการเสริมอื่นๆ ที่จะเข้าไปสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

ถามถึงกรณีมีรายชื่อข้าราชการที่ทำอาชีพเกษตรกรจำนวน 9.1 หมื่นราย จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน นายอุตตมกล่าวว่า ตามความเข้าใจส่วนตัวเห็นว่าถ้าข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนตอบแทนอยู่แล้ว ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เพราะตามหลักการแนวทางให้ความช่วยเหลือของรัฐ ไม่อยากให้ความช่วยเหลือ รัฐบาลต้องการช่วยเหลือทุกกลุ่ม และต้องคำนึงถึงงบประมาณที่มีด้วย ยืนยันว่ารัฐบาลพยายามเต็มที่

“ในรายละเอียดทั้งหมดคงต้องปรึกษากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง

อ่านต่อหน้า 12

9.1 หมื่นรายแห้ว

เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนดูแลและส่งรายชื่อเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจ่ายเงินเท่านั้น โดยส่วนตัวหากมีโอกาส ก็จะทำหรือกับ รพ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร อยากให้รพ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกที โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังพร้อมดำเนินการอยู่แล้ว” รพ.การคลังกล่าว

ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รพ.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า หน่วยงานที่กำหนดเกณฑ์และทำหน้าที่คัดกรองไม่ให้สิทธิ์ซ้ำซ้อน คือกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ดังนั้นการจะจ่ายเงินเยียวยาให้ข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ การตัดสินใจเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และต้องเป็นมติของ ครม. หากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นสมควรให้ได้รับสิทธิ์เยียวยาและเสนอให้ ครม. ให้มีมติออกมา กระทรวงเกษตรฯ พร้อมดำเนินการทันที เพราะมีฐานข้อมูลรายชื่อทั้งหมดแล้วสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาด

“การที่นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงว่าการตัดสินใจจ่ายเยียวยาให้ข้าราชการเป็นอำนาจของกระทรวงเกษตรฯ สศค.คงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะข้อเท็จจริงกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้รวบรวมและส่งรายชื่อเกษตรกรให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณา กลั่นกรองและตรวจความซ้ำซ้อน ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะมีการจ่ายให้ข้าราชการและอื่นๆ หรือไม่นั้น ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และที่สำคัญต้องมีการวางแผนปฏิบัติที่ชัดเจนออกมา กระทรวงเกษตรฯ รอเพียงการพิจารณาและการตัดสินใจของคณะกรรมการกลั่นกรองฯว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร” รพ.เกษตรฯ กล่าว

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า ขณะนี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่าน

การตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย ภายหลังจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม ทะเบียนข้าราชการบำนาญ ทะเบียนข้าราชการ และโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทำให้คงเหลือเกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา จำนวน 6.77 ล้านราย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรในกลุ่มที่ 1 ในชุดแรกแล้ว จำนวน 3.3 ล้านราย ส่วนที่เหลืออีก 3.4 ล้านราย อยู่ระหว่างการคัดกรองความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ภายในวันที่ 25 พ.ค.นี้

นายอนันต์กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ 1 จำนวน 3.3 ล้านราย ในจำนวนนี้กระทรวงการคลังตรวจพบความซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคมประมาณ 3 แสนราย, โครงการเราไม่ทิ้งกันประมาณ 1 แสนราย, ข้าราชการบำนาญประมาณ 8 หมื่นราย และข้าราชการประมาณ 9 หมื่นราย โดยกระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลกลับมาที่กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีความเห็นว่าข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนตามปกติไม่เหมาะสมที่จะได้รับเงินเยียวยา

“หลังจากได้รับข้อมูล กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เบื้องต้นคณะกรรมการเห็นว่าข้าราชการไม่เหมาะสมที่จะได้รับเงินเยียวยา และอาจจะมีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม. เพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป แต่ยืนยันว่าก่อนหน้าไม่ได้มีข้อกำหนดว่าข้าราชการที่ลงทะเบียนเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมไม่สามารถรับการเยียวยาได้ จึงทำให้เกิดประเด็นดังกล่าวขึ้น” นายอนันต์กล่าว

ถามกรณี ธ.ก.ส.ตรวจพบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในรอบวันที่ 22-25 พ.ค. มีรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1 แสนราย จากจำนวนทั้งหมด 3.4 ล้านราย ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว ว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะจ่ายเงินให้กับผู้เสียชีวิต หลังจากนั้นจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 23 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10769

หน้า: 1(ขวา), 7, 12

Col.Inch: 174

Ad Value: 269,700

PRValue (x3): 809,100

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลุ้นเฟส3-ให้ข้ามจว. เทียวได้! รันเคอร์ฟิวเที่ยงคืน

ลุ้นเฟส3-ให้ข้ามจว. เทียวได้! รันเคอร์ฟิวเที่ยงคืน

ผ่อนปรนโรงแรม-รีสอร์ท เล็งอนุญาตเปิดกิจการมีย. บรค.ทำเกษตรกรรมเสียก็ ก็ใหม่เข้าเกณฑ์เยียวยาฯ

ไฟเขียวตามที่สมช.เสนอยึดใช้พ.ร.ก. จุกเงิน
ต่อไปอีก 1 เดือน ที่ประชุม อ่านต่อหน้า 7

● **ลุ้นเฟส 3** ต่อจากหน้า 1

ศบค.เปิด 5 ขั้นตอนเตรียมผ่อนปรนเฟส 3 คาดเริ่มได้ต้นมิ.ย. เปิดให้ท่องเที่ยว-เดินทางต่างจังหวัดได้ เล็งเริ่มเคอร์ฟิวเป็นเที่ยงคืนถึงตี 4 พร้อมให้โรงแรม-รีสอร์ทกลับมาเปิดให้คนเข้าพักได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จรก.ที่ทำเกษตรเสียก็ปลดกระทรวงฯไม่เข้าข่ายได้เยียวยา 5 พัน อังพบรายชื่อคนตายได้สิทธิ์กว่า 1 แสนราย เตรียมหารือว่าจะโอนให้ทายาทได้หรือไม่

■ **เปิด 5 ขั้นตอนผ่อนคลายนเฟส 3**

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงผลประชุมศบค. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอให้ขยายเวลาประกาศใช้พ.ร.ก. จุกเงินฯ ต่อไปอีก 1 เดือน ในทุกพื้นที่ที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมี 3 เหตุผล คือ เพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุข การเตรียมรองรับผ่อนคลายในระยะต่อไป และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกยังไม่สิ้นสุด จึงต้องเตรียมพร้อมทั้งแผนบริหารวิกฤตจุกเงินฯ ที่มีคนทยอยเดินทางเข้ามาในประเทศหลังผ่อนคลายนมาตรการ ในขณะที่โรคระบาดไม่มีพรมแดน ส่วนที่มีการเรียกร้องว่าให้ยกเลิกพ.ร.ก. จุกเงินฯ ในขณะที่เราจะเข้าสู่การผ่อนคลายนในระยะที่ 3 และ 4 แต่ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการ ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

ซึ่งเหตุผลทั้งหมดนี้เราทำเพื่อคนไทยและประเทศไทย เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนและระยะเวลาการจัดทำมาตรการในระยะที่ 3 แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.วันที่ 23-24 พ.ค. เป็นการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมประชุมคณะทำงานก่อนคลายกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2.วันที่ 25-26 พ.ค. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 3.วันที่ 27 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สคบ. และ 5.วันที่ 1 มิ.ย. มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 มีผลบังคับใช้

■ ลดเคอร์ฟิวแต่ไม่จับกลุ่มดื่ม

โฆษกสคบ.กล่าวว่า ด้านการปฏิบัติภารกิจเงินด้านความมั่นคง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รายงานสถานการณ์ทั้งการตรวจตามมาตรการหลัก 5 ข้อ มี 90 ชุดตรวจ ชุดตรวจทั่วไป 1,992 ชุดตรวจ ชุดตรวจส่วนกลาง 148 ชุดตรวจ ชุดตรวจอื่นๆ ในชุดตรวจตามคู่มือที่กระทรวงต่างๆ กำหนด และตั้งแต่วันที่ 3-21 พ.ค. มีการปฏิบัติการ 353,495 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรการครบ 304,946 แห่ง ปฏิบัติไม่ครบ 43,415 แห่ง ไม่ปฏิบัติตาม 5,134 แห่ง

นพ.ทวีศิลป์ ตอบข้อซักถามถึงกรณีที่มีการปรับลดเคอร์ฟิวว่า ในที่ประชุมสคบ.ได้พูดคุยผ่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ระบุว่าหากมาตรการนี้ผ่อนคลายได้ในระยะที่สาม และประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ ไม่มีการดื่ม ณะอะ ชุมชุมด้วยเรื่องที่ไม่ดี ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะออกนอกเคหาสถานโดยไม่มีเหตุผล เพราะถ้าออกมาด้วยเหตุผลเรื่องการล่าชาย เพื่อการขนส่งเตรียมทำมาหากินอันนี้ไม่ว่ากัน แต่ถ้าเป็นกรณีของการเมาสุรา ก็ต้องขออภัย ซึ่งเมื่อนำเสนอสถิติต่างๆ ไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดี จึงมีโอกาสดังกล่าวจะลดช่วงเวลาของเคอร์ฟิวลง ซึ่งจะเป็นเวลาเมื่อไหร่อย่างไรคงต้องรอการประชุมสคบ.ครั้งต่อไป เชื่อว่าน่าจะมีเรื่องนี้เข้าได้

■ ผับ-สถานบันเทิงอยู่ในระยะที่ 4

เมื่อถามถึงกรณีผ่อนปรนระยะที่สามจะมีกิจการกิจกรรมใดบ้าง โฆษกสคบ. กล่าวว่า ในที่ประชุมวันนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ แต่โดยหลักการยังมีความเสี่ยงปานกลาง ไปถึงสูงในเรื่องของการติดเชื้อหรือเกิดปัญหาด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไปดูกิจการกิจกรรมต่างๆ จากตรงนั้นได้ วันนี้สคบ.ยังพูดว่าถ้าแบ่งระหว่างระยะที่สามกับระยะที่สี่ระยะที่สาม อาจจะมีจำนวนก้อนใหญ่กว่ามากที่ต้องพิจารณา ดังนั้นจะเป็นกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูงนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองจะต้องไปช่วยกันคิดในประเด็นของแต่ละกิจการกิจกรรมไป ซึ่งตอนนี้คนไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรตรงไหน

เมื่อถามถึงกรณีผ่อนปรนสถานบันเทิงในระยะที่สี่ สคบ.จะมีความแนะนำผู้ประกอบการให้จัดเตรียมเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในอนาคตอย่างไร โฆษกสคบ.กล่าวว่า ยึดการใช้หลักการ 5 ข้อเหมือนเดิม ส่วนจะไปคัดค้านนวัตกรรมหรือเป็นความเหมาะสมกับกิจการอย่างไร ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนที่จะทำให้อสังคภูมามีผู้ใช้บริการและเกิดความปลอดภัย ทำให้เกิดความนิยมที่จะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นโจทย์ที่ยาก คงไม่สามารถบอกได้ว่า จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

มาตรการหลัก ยี่ด 5 ข้อ ส่วนมาตรการเสริมที่อาจจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อความเข้มข้นขึ้นสำหรับกรณีสถานบันเทิง เพราะอาจจะต้องมีเรื่องของกาโยงเรื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทำอย่างไรจะรักษาชีวิตของคนที่ไม่ไปที่ร้านให้ได้ โดยไม่ติดเชื้อโควิด-19 เพราะเรามีประสบการณ์จากกรณีสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ บางแห่ง เราจึงต้องเรียนรู้และนำมาใช้ และจะต้องมีมาตรการยับยั้งซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะได้ออกเป็นคู่มือปฏิบัติ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ให้มีการยกเว้นประกอบพูดคุยกับองค์กร ชมรม สมาคม ด้านวิชาชีพที่ใกล้เคียงกันร่วมระดมความคิดแล้วแชร์ไอเดียก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรอง

และสคบ.

■ เปิดตัว 'หมอนุ่ม' ผู้ช่วยโฆษก

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวในช่วงท้ายการแถลงข่าวสคบ. เปิดตัว หมอนุ่ม พญ.พรหมประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกสคบ.อย่างเป็นทางการว่า ช่วงนี้หลายคนเป็นห่วงคนเข้ามาขึ้นอยู่ตรงนี้เพื่อแถลงข่าวสคบ.นานแล้ว ตั้งแต่ช่วงวันที่ 26 มี.ค. ที่ได้มีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และขณะนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสคบ. ได้มีคำริที่จะหาคนมาช่วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สาธารณสุข จึงได้เสนอที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเอง คือ หมอนุ่ม พญ.พรหมประภา ยงค์ตระกูล มาเป็นผู้ช่วยโฆษกสคบ. คนจึงชวนหมอนุ่มให้มาแนะนำตัวกับทุกคน และจากนั้นก็ใช้เวลาช่วงเสาร์-อาทิตย์ได้เปลี่ยนหน้า เปลี่ยนตาคนแถลงข่าวบ้าง โดยคนจะได้เข้าไปเชื่อมโยงในเบื้องต้น ในชุดข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ช่วยโฆษกคนใหม่ได้ทำหน้าที่ได้อย่างดี เพื่อนำเสนอต่อประชาชน ได้คงเดิม ทั้งคุณภาพและเนื้อหาสาระ มีข้อมูลสิ่งใดที่จะได้ช่วยพัฒนาขอให้ทุกคนช่วยแนะนำเพื่อให้สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโควิด-19 ที่จะต้องประกาศเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งเดือนกว่านี้ ได้สำเร็จและดีเป็นประเทศหนึ่งที่มีผลสัมฤทธิ์การทำงานได้ในระดับโลก

ด้านหมอนุ่มกล่าวแนะนำตัวว่า “สวัสดิ์พื้นที่ประชาชน ดิฉัน พญ.พรหมประภา ยงค์ตระกูล มารายงานตัวในฐานะผู้ช่วยโฆษกสคบ. จากนั้นจะมาพบเจอกับพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน”

■ แยมเฟส 3 เดินทางข้ามได้

นายอติวิทย์ คุณปลื้ม รรมว.วัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม สคบ. ว่า ที่ประชุมสคบ.เห็นชอบตามที่เลขาธิการสมช. เสนอต่ออายุเคอร์ฟิวไปอีก 1 เดือน ซึ่งต้องเสนอเข้าที่ประชุมครบ.ในวันที่ 26 พ.ค. ส่วนการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 นั้น เลขฯ สมช. จะประชุมในสัปดาห์หน้า ประมาณวันที่ 27-28 พ.ค. และนายฯ ได้ให้เลขฯ สมช. ไปพิจารณาผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยฝากเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดและเรื่องเศรษฐกิจที่จะเดินทางระหว่างจังหวัด เรื่องการท่องเที่ยว ชมรม การเข้าพักโรงแรม เปิดห้องพัก เพื่อให้

เศรษฐกิจไหลได้

“ในสัปดาห์นี้ ยังไม่มีการเสนอเรื่องลดเวลาเคอร์ฟิว แต่สัปดาห์หน้าจะต้องพิจารณา โทมัสไลน์ การผ่อนปรนระยะที่ 3 ซึ่งนายกฯ ให้เลขาฯ สมช. ในฐานะประธานกลั่นกรองไปพิจารณา โดยบอกว่าให้พิจารณาเรื่องท่องเที่ยวชุมชน ให้ด้วยซึ่งรองนายกฯ สมคิด ก็สนับสนุน เพราะเรื่องเศรษฐกิจจะได้ฟื้นฟู อยากรู้ก่อนปรนในประเทศให้ได้มากขึ้น และตั้งผู้ดูแลให้ไปยื่นโจทย์ไปพิจารณา เรื่องลดเวลาเคอร์ฟิว ลงอาจเป็นแห่งสิ้นถึงที่ 4 เพราะเห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทางการแพทย์ก็มีความคืบหน้า และนายกฯ ยังบอกเลยว่าเรื่องความมั่นคงนั้น ไม่ใช่เรื่องความมั่นคง ดำรงทหารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางสาธารณสุข จึงอยากขอให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านความมั่นคงว่าปัจจุบันนี้ด้านสาธารณสุขต้องควบคู่ไปกับเรื่องทหารตำรวจ” รมว.วัฒนธรรมกล่าว

■ ร.ร.ประจำนำร่อง-เปิดเทอมก่อน

นายอรรถิพลกล่าวว่า ในที่ประชุม นายกฯ แสดงความเป็นห่วงเรื่องการเปิดเทอมของโรงเรียน โดยรมว.ศึกษาธิการได้รายงานในที่ประชุมว่าจะมีโรงเรียนลักษณะโรงเรียนประจำ และโรงเรียนนานาชาติ เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะมีมาตรการและจะทดลองเปิดก่อนในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ส่วนวันเปิดเทอมอย่างเป็นทางการที่กระทรวงศึกษาธิการขอไว้ก็คือ 1 ก.ค. นายกฯ เป็นห่วงภาพรวมเรื่องการดูแลการเว้นระยะห่างของเด็ก และสัดส่วน ครูต่อนักเรียนเดิม 20:1 ก็จะปรับให้เหลือ 7:1

สำหรับเรื่องกระทรวงศึกษาฯ ยังไม่ได้เป็นมติของสคบ. แต่เป็นเพียงนายกฯ สอบถามทางรมว.ศึกษาธิการจึงรายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมและได้รับข้อสังเกตข้อห่วงใยจากนายกฯ และสคบ. ไปดำเนินการ โดยภาพรวมที่นายกฯ ได้เอ่ยถึงเรื่องโรงเรียนในที่ประชุมสคบ. เนื่องจากมีความเป็นห่วงเรื่องที่ได้เห็นกรณีตัวอย่างจากเกาหลี ฝรั่งเศส ที่ได้เปิดโรงเรียนแล้วมีการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 อีก ดังนั้นจึงกลัวว่าจะกลับมาติดได้ ไม่ต้องการให้เกิดความกังวลของผู้ปกครอง เพราะโรงเรียนมีความแตกต่างไปจากกิจการกิจกรรมที่ได้ผ่อนปรนไปแล้ว เด็กจะมีความใกล้ชิดกันในโรงเรียนอย่างมาก

รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่ามีกรรณการเรื่องการประเมินแต่ละกิจการกิจกรรมที่ผ่อนปรนไปในระยะที่ 2 ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และได้รับความร่วมมือ แต่อาจจะมีบางเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นภาพข่าวที่ไม่ได้วันระยะห่าง ซึ่งนายกฯ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพื้นที่ ทางมหาดไทยให้ช่วยไปกำกับดูแลด้วย

■ ปลัดมองถ่ายทำตามมาตรการ

นายอรรถิพลกล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด กรุงเทพมหานคร ได้รายงานเรื่องการไปตรวจเยี่ยมกองถ่ายต่างๆ พบว่าภาพรวมได้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน แต่ยังมีบางจุดที่ยังได้รับแจ้งเข้ามาเรื่องการเว้นระยะห่าง ซึ่งโดยภาพรวมของการผ่อนปรนระยะที่ 2 ทุกกระทรวงที่รายงานสคบ. ได้รับทราบและมีความพอใจ เพราะการฝ่าฝืนมีน้อยมาก และได้ช่วยให้การผ่อนปรนระยะที่ 2 อยู่ในความควบคุมเพื่อนำไปสู่การผ่อนปรนระยะที่ 3 ได้ และนายกฯ ได้เน้นย้ำฝากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาให้ดูเรื่องกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการกั้นแก้ววักซัน

ในที่ประชุมสคบ. นายกฯ ได้ถามหาพญ.พรหมประภา ยงศ์ตระกูล รองโฆษกสคบ. เพื่อให้มาแนะนำตัวต่อที่ประชุม แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวันนี้ เนื่องจากอยากให้มีสติแสดงข่าวกับบนท.พว.วิศัลปี เพราะเห็นว่าไม่ได้ไปไหนเลยตลอด 7 วัน โดยนายกฯ รัฐมนตรีเห็นว่าสถานการณ์รุนแรงอาจลดลงแล้วก็จะให้แถลงข่าวโดยระยะเวลากระชั้นขึ้น โดยให้มีการแถลงข่าวทุกวัน ส่วนเสาร์-อาทิตย์โฆษกสคบ. หรือรองโฆษกสคบ. จะเป็นผู้แถลงนั้นให้พิจารณาตามความเหมาะสม ให้ไปหารือกันเอง ให้แบ่งแยกกัน

■ ขรก.ทำเกษตร-อดรับเงินเยียวยา

วันเดียวกัน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ได้หารือกับกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เกี่ยวกับข้าราชการที่ทำการเกษตร และมีทะเบียนเกษตรกร ซึ่งผลการหารือกันได้ข้อสรุปตรงกันว่า กลุ่มข้าราชการทำการเกษตรจำนวน 9.1 หมื่นคน ไม่สมควรที่จะได้

เงินเยียวยา เพราะเงินเยียวยาครั้งนี้เป็นเงินกู้ที่รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือความเดือดร้อนในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

“จะนำเรื่องของข้าราชการที่ทำการเกษตรเสนอที่ประชุมพิจารณา จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ แต่เบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจ่าย แม้ว่าในมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดไว้ว่าจ่ายไม่ได้ ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมข้าราชการถือว่ายังได้รับเงินเดือนปกติ ก็ไม่ควรได้รับเงินเยียวยาในก้อนนี้” นายอนันต์ระบุ

นายอนันต์ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับกรณียืนยันว่ามีเกษตรกรที่เสียชีวิต 1 แสนราย ซึ่งจะต้องขอดูรายละเอียดข้อมูลก่อน เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อหารือว่า ในส่วนเกษตรกรที่เสียชีวิต ควรให้ทายาทรับเงินเยียวยาแทนหรือไม่ รวมทั้งข้าราชการที่ทำการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้วเห็นควรนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

■ ธ.ก.ส.อิงซื้อคนตาย 1 แสนกว่า

ด้านนายอภิรักษ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบแรก จำนวน 8.43 ล้านคน โดยเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ซึ่งธนาคารได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ระบบประกันสังคม และข้าราชการบำนาญ พบว่ามีผู้ซ้ำซ้อนอยู่ 1.7 ล้านคน ซึ่งได้ส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลชุดที่ 2 จาก

□ อ่านต่อหน้า 12

● ลุ้นเฟส 3 □ ต่อจากหน้า 7

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3.5 ล้านราย ซึ่งธนาคารได้นำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูล

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 23 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10769

หน้า: 1 (ขวา), 7, 12

Col.Inch: 174

Ad Value: 269,700

PRValue (x3): 809,100

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลุ้นเฟส3-ให้ข้ามจว. เทียวได้! รันเคอร์ฟิวเที่ยงคืน

ของกระทรวงมหาดไทย พบว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 1.09 แสนราย และในกลุ่มนี้มีข้าราชการที่ทำเกษตร จำนวน 9.1 หมื่นราย “ธ.ก.ส. จะส่งข้อมูลเกษตรกรที่เสียชีวิตแล้วไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาว่าจะจ่ายเงินให้ทายาทของผู้เสียชีวิตหรือไม่ และในส่วนของกลุ่มข้าราชการจะยังไม่มีการจ่ายเงิน 5,000 บาทให้จนกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยืนยันมาอีกครั้ง เนื่องจากมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย” นายกษปณ์กล่าว

นายกษปณ์กล่าวอีกว่า สำหรับเกษตรกรถือที่ 2 ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายเงินให้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2563 โดยจะจ่ายวันละ 1 ล้านคน ซึ่ง ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงนี้

สำหรับข้อมูลเกษตรกรชุดสุดท้าย จำนวน 1.57 ล้านคน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปิดการลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 คาดว่า ธ.ก.ส. จะได้รับข้อมูลเกษตรกรชุดดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. นี้ และธนาคารจะเร่งตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30-31 พ.ค. 2563 ถือเป็น การดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร 5,000 บาทในเดือนแรกครบทั้งหมด